

Wooster City School District

Inspiring World-Class Academic Achievement

Ngày 5 tháng 1 năm 2024

Bản tin Gia đình Tiểu học Parkview

của hiệu trưởng Tin nhắn

Kính gửi Gia đình Parkview,

Tôi hy vọng mọi người đều có một hạnh phúc và mùa nghỉ lễ thư giãn! Chúng tôi là mong được trở lại và chạy trong nửa sau của năm học. Xin vui lòng tiếp tục

theo dõi thông tin cập nhật về các sự kiện trong Tháng Giêng thông qua các vụ nổ văn bản của chúng tôi và bản tin. Giữ ấm!

Trân trọng,

Thầy Furlong, Hiệu trưởng

Bản tin tháng Giêng

Trong vài tuần tới chúng tôi sẽ

chia sẻ thông tin về việc đi học đều và tác động của việc vắng mặt có thể có đối với việc học tập của học sinh. ở trên

hãy theo dõi các trang truyền thông xã hội của chúng tôi để tìm hiểu về chính sách đi học đều của chúng tôi và cách nhân

viên nhà trường có thể giúp học

sinh và gia đình cải thiện việc đi học đều đặn. Việc đi học đều đặn là rất quan trọng cho sự thành công trong học tập

của con bạn và giúp chúng xây dựng ý thức trách nhiệm và sự gắn bó. Hãy hợp

tác cùng nhau và thiết lập sự tham dự nhất quán cho tất cả các học sinh.

sự kiện sắp tới

Ngày 8 tháng 1 Trường học tiếp tục

Ngày 12 tháng 1- Nghỉ huấn luyện giáo viên tại trường

Ngày 15 tháng 1 Nghỉ học Ngày Martin Luther King Jr

Ngày 16 tháng 1- Cuộc họp PTO @ 4:30 chiều

17/1- Ngày Domino MÃ DN6

19/1- Nha sĩ Smile Mobile

Ngày 6 tháng 2- ngày chụp ảnh thẳng thần/nhóm

Ngày 19 tháng 2- NGHỈ HỌC- Ngày Tổng thống

Ngày 20 tháng 2- Cuộc họp PTO @ 4:30

21 tháng 2- Ngày Domino MÃ DN6

Ngày 26 & 28 tháng 2- Họp Phụ huynh/Giáo viên

Ngày 1 tháng 3- Ngày nghỉ học- Ngày tan học

5 tháng 3- Hình ảnh mùa xuân

Ngày 19 tháng 3- Cuộc họp PTO @ 4:30 chiều

20/3- Ngày Domino MÃ DN6

21/3- Nhạc hội mẫu giáo và lớp 1

25-29 tháng 3- Nghỉ học-Xuân

IMPORTANT NOTICE

FYI. Ngày 17 tháng 1 - ngày 10 tháng 2 sẽ là khung thời gian cho bài kiểm tra NWEA mùa đông lần thứ 3 và thứ 4 - ngày cụ thể sắp tới! Vui lòng không lên lịch cho bất kỳ cuộc họp nào với bác sĩ trong kỳ nghỉ.

Hỗ trợ hóa đơn năng lượng tại nhà:

Từ ngày 1 tháng 11 năm 2023 đến ngày 31 tháng 3 năm 2024,

Người dân Ohio đủ điều kiện về thu nhập có thể nhận được

hỗ trợ một lần về năng lượng tại nhà của họ

hóa đơn thông qua Bộ Phát triển

Trang chủ Hỗ trợ năng lượng Khủng hoảng mùa đông

Chương trình.

Để biết thêm thông tin bấm vào: [Năng lượng mùa đông](#)

[Thông tin hỗ trợ](#) Thông tin

ứng tuyển: [Hỗ trợ năng lượng](#)

[Thông tin ứng dụng](#)

Nộp hồ sơ trực tiếp trực tiếp tại:

www.energyhelp.ohio.gov



Về việc đóng cửa trường học

Ngay khi có quyết định

về việc đóng cửa hoặc trì hoãn trường học,

thông tin sẽ xuất hiện gần như ngay

lập tức trên trang web của học khu,

www.woostercityschools.org.

Ngoài ra, các đài truyền hình và đài

phát thanh địa phương sẽ phát sóng bất

kỳ sự chậm trễ và hủy bỏ nào của trường

và khu học chánh sẽ gọi điện/nhắn tin

phụ huynh sử dụng hệ thống thông

báo khẩn cấp và dành cho phụ huynh của học

khu.

Giờ giải lao trong thời tiết lạnh:

Khi những tháng mùa đông đến gần, hãy mặc quần áo cho con bạn để đi ra ngoài trong giờ giải lao. Chúng tôi sẽ ra ngoài trừ khi nhiệt độ dưới 20 độ. Gửi cả quần và ủng đi tuyết nếu muốn VUI LÒNG chơi trong tuyết AN GHI NHÃN TẤT CẢ CÁC ÁO KHOÁC

****Vui lòng gửi quần áo để thay trong trường hợp chúng bị ướt



Vào tháng 1 và tháng 2, Parkview sẽ bắt đầu một dự án phục vụ cộng đồng khác bằng cách thu thập các pull tab cho Ronald McDonald House của chúng tôi. Bắt đầu thu thập ngay bây giờ! Hãy xem chúng ta có thể lấp đầy bao nhiêu hộp, túi hoặc hộp!



Trong thông báo buổi sáng, học sinh ngày sinh nhật được công bố. Nếu bạn muốn muốn gửi một món quà sinh nhật cho bạn con đi, hãy gửi đồ ăn vặt ở cửa hàng nhé mua, đóng gói sẵn. Chúng ta sẽ có một số học sinh dị ứng thực phẩm. Hãy kiểm tra với giáo viên của bạn về bất kỳ dị ứng nào & gọi đến văn phòng cho học sinh lớp học đêm. Chúng ta sẽ bắt đầu kỷ niệm tháng Tám sinh nhật ngày 16 tháng 8. Chúng tôi ăn mừng 1/2 sinh nhật dành cho sinh nhật của học sinh trong những tháng mùa hè (tức là sinh nhật tháng Sáu sẽ được công bố vào tháng 12, tháng 7 sinh nhật vào tháng 1, v.v.).

Những người được vinh danh Thư viện lớp bốn của chúng tôi trong tháng Giêng là: Lexi và Quả nhãn. Họ đọc 1.000 phút hoặc hơn trong mùa hè cho Câu lạc bộ Đọc 1.000 phút. Bạn đã làm rất tốt!

